



เอกสารข่าว

คณะกรรมการการเลือกตั้ง สหประชาชาติ
และการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา
ฉบับที่ ๑/๒๕๖๓ วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๓



เมื่อวันจันทร์ที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา คณะกรรมการการเลือกตั้ง สหประชาชาติ และการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา ได้มีการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม หมายเลข ๓๐๓ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา (เกียกกาย) โดยมี นายสมชาย แสวงการ ประธานคณะกรรมการเป็นประธานการประชุม และมีประเด็นพิจารณาสำคัญ ดังนี้

➤ พิจารณาสรุปลผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการ ดังนี้

- คณะอนุกรรมการด้านสิทธิมนุษยชนและสิทธิเสรีภาพ ได้พิจารณาเรื่อง “การสร้างความปลอดภัยและสมานฉันท์” โดยเชิญ นางนิชา หิรัญบุรณะ ฐวธรรม รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร อดีตคณะกรรมการศึกษาแนวทางการสร้างความปลอดภัย และในฐานะผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ชุมนุมทางการเมือง มาให้ข้อมูลต่อที่ประชุม และได้มีข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการ ดังนี้



๑) ควรนำรายงานฉบับสมบูรณ์ของคณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อการปรองดองแห่งชาติ (คอป.) ในส่วนที่ ๕ ข้อเสนอแนะ และข้อเสนอแนะของรายงานคณะกรรมการศึกษาแนวทางการสร้างความปลอดภัยรูปแบบแห่งชาติ มาประยุกต์ใช้กับการขับเคลื่อนและผลักดันเรื่องการสร้างความปลอดภัย เนื่องจากข้อเสนอแนะดังกล่าวได้คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมของประชาชน และได้มีการพิจารณาศึกษาอย่างรอบด้านสำหรับกลุ่มบุคคลที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ทางการเมืองทุกฝ่าย

๒) คณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.) ควรดำเนินการควบคู่ไปกับ

คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ เนื่องจากภารกิจหลักของคณะกรรมการ ป.ย.ป. คือ เพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง

คณะอนุกรรมการได้พิจารณาแนวทางเพื่อขับเคลื่อนเรื่อง “การสร้างความปลอดภัยและสมานฉันท์” ดังนี้ (๑) การรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และบุคคลที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ทางการเมืองที่มีต่อเรื่องดังกล่าว (๒) ร่วมขับเคลื่อนกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการการสร้างความปลอดภัยและสมานฉันท์อย่างเป็นรูปธรรม (๓) จัดทำรายงานการพิจารณาศึกษาสรุปข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการสร้างความปลอดภัย และสมานฉันท์ และเสนอไปยังรัฐบาลตามกระบวนการของวุฒิสภา เพื่อนำไปสู่การขับเคลื่อนในทางปฏิบัติได้อย่างแท้จริง

โดยแนวทางการขับเคลื่อนเรื่องดังกล่าว มีวัตถุประสงค์ที่สำคัญ คือ เพื่อให้เกิดกลไกที่เป็นที่ยอมรับของสังคม มีความเหมาะสม ตั้งแต่ระดับนโยบายถึงระดับผู้ปฏิบัติ และมีกรอบการทำงานหรือพิมพ์เขียวชัดเจน ที่ได้จากการสรุปของทุกผลการพิจารณาศึกษา เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนเรื่องดังกล่าวต่อไปได้



● คณะอนุกรรมการสิทธิเสรีภาพด้านสื่อสารมวลชนและสื่อสาธารณะ ได้นำเสนอความคืบหน้าการจัดสัมมนา เพื่อรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติ การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ส่งเสริมจริยธรรม และมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ. ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม หมายเลข ๒๗๐๒ ชั้น ๒๗ อาคารสุขประพฤติ

การสัมมนาดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดเวทีในการรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่อร่างพระราชบัญญัติฯ และเพื่อรวบรวมข้อมูลดังกล่าวมาประกอบการ พิจารณาศึกษาและผลักดันให้มีการพัฒนากฎหมาย นโยบาย และมาตรการเพื่อการ คุ้มครองสิทธิเสรีภาพ การสื่อสารของรัฐ สื่อสารมวลชน และสื่อสาธารณะให้เกิดผล อย่างเป็นรูปธรรม โดยการสัมมนาดังกล่าวได้กำหนดกลุ่มเป้าหมายเป็น ๓ กลุ่ม ดังนี้ กลุ่มนักวิชาชีพสื่อมวลชน กลุ่มนักวิชาการด้านสื่อสารมวลชน และกลุ่มผู้บริโภค



● คณะอนุกรรมการด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ได้พิจารณาปัญหาการบังคับใช้พระราชบัญญัติภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและมีหน้าที่ในการบังคับใช้พระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว มาให้ข้อมูล ต่อที่ประชุม โดยหน่วยงานดังกล่าวได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพปัญหาและอุปสรรคในการบังคับใช้พระราชบัญญัตินี้ดังกล่าวที่ส่งผล กระทบต่อผู้บริโภคหลายประการ เช่น การกำหนดหลักเกณฑ์ หรือลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนอกจาก การประกอบเกษตรกรรมหรือใช้เป็นที่อยู่อาศัย ให้ถือว่าเป็นการใช้ประโยชน์อื่น และให้เจ้าของที่ดินหรือผู้ครอบครองที่ดิน มีหน้าที่แจ้งแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ตรงกับการใช้ประโยชน์ ซึ่งหลักเกณฑ์ดังกล่าวเป็นการสร้างภาระให้กับประชาชนเกินสมควร เป็นต้น

คณะอนุกรรมการได้มีข้อเสนอแนะให้หน่วยงานดังกล่าวนำไปพิจารณาปรับใช้เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว เช่น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรเร่งประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนเกี่ยวกับพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว เป็นต้น และหน่วยงานดังกล่าวรับที่จะนำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการไปเสนอต่อคณะกรรมการวินิจฉัย ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อพิจารณาต่อไป

สำหรับเรื่องการบังคับใช้พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังกล่าว คณะกรรมการ มีความเห็นว่า หน่วยงานภาครัฐควรที่จะต้องทำความเข้าใจให้กับประชาชนได้รับทราบถึงหลักเกณฑ์ การดำเนินการ ตามพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าวโดยเร็ว รวมทั้งเห็นว่าควรต้องมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวที่มีความชัดเจน เหมาะสม และมีมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ

